

TRƯỜNG THCS CỰ KHÔI TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Sáng ngày 21/10/2024, Trung tâm y tế quận Long Biên phối hợp Trường THCS Cự Khối tổ chức tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em học sinh toàn trường.

Tham dự buổi tuyên truyền có bác sĩ Nguyễn Tân Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Cục Dân số kế hoạch hoá gia đình, Ban giám hiệu cùng các đồng chí giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trường THCS Cự Khối. Buổi tuyên truyền nhằm tổ chức dưới hình thức nói chuyện chuyên đề cung cấp thông tin, kiến thức, các khái niệm cơ bản về chăm sóc SKSS/VTN; những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Thực trạng và những nguy cơ, thách thức đang đặt ra đối với vấn đề SKSS/VTN hiện nay.

Trong buổi tuyên truyền các em học sinh đã tham gia ra sôi nổi, với các câu hỏi thắc mắc được các em học sinh đưa ra thảo luận thông qua phần giao lưu giữa Báo cáo viên và các em học sinh, các câu hỏi đặt ra kết hợp với nội dung tuyên truyền của các em học sinh đã làm rõ hơn các vấn đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên, giới tính, tình bạn, tình yêu, tình dục ở lứa tuổi vị thành niên; các nguy cơ xảy ra và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em. Qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho vị thành niên về dân số - SKSS/KHHGD; Tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên góp phần nâng cao chất lượng dân số một cách toàn diện; Tạo sự thống nhất trong hành động nhằm thực hiện tốt pháp luật, cơ chế, chính sách DS-KHHGD trên địa bàn quận Long Biên; Cung cấp thông tin, kiến thức đầy đủ, chính xác về chăm sóc SKSS vị thành niên cho học sinh THCS.

Chăm sóc SKSS tuổi vị thành niên là một công việc phức tạp, tế nhị. Vì vậy, đây không phải chỉ là nhiệm vụ của các cấp các ngành, nhà trường mà đòi hỏi cả xã hội trong đó đặc biệt là sự quan tâm, động viên của gia đình. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức phần nào ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc, một thế hệ thanh niên hội nhập được đào tạo, làm cho xã hội ngày càng lành mạnh, văn minh.

*** Một số hình ảnh tiêu biểu:**







